

**Liên hệ**

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông

ĐT: (84-28) 3828 7900 – Ext: 266

Email: [saokim@shinhan.com](mailto:saokim@shinhan.com)[kimdinhhshb@gmail.com](mailto:kimdinhhshb@gmail.com)

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

### NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CÙNG HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA LÀO CAI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ LÃI SUẤT 0%

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2023* – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng hệ thống Trường Quốc tế Canada Lào Cai (“CIS Lào Cai”) về việc xây dựng chương trình hỗ trợ học phí dành riêng cho học sinh Lào Cai, qua đó, khuyến khích hành trình lĩnh hội kiến thức của các em học sinh.

Cụ thể, các phụ huynh CIS Lào Cai khi tham gia đóng học phí qua Ngân hàng Shinhan sẽ được hỗ trợ thanh toán học phí hàng năm lên đến 1 tỷ đồng với lãi suất 0% trong thời hạn trả góp từ 6 - 12 tháng. Đặc biệt, dịch vụ này hoàn toàn miễn phí giao dịch từ nay đến hết ngày 30.04.2024. Với chương trình ưu đãi này, quý phụ huynh có thể linh hoạt trong việc phân bổ thanh toán học phí hợp lý, phù hợp khả năng tài chính của gia đình.

Ngoài ra, phụ huynh còn được hưởng ưu đãi như sau: miễn toàn bộ chi phí lãi phát sinh (không bao gồm lãi trả chậm), phí mở thẻ, phí giao dịch, phí chuyển đổi trả góp trong thời hạn 6 - 12 tháng kể từ ngày cấp tín dụng để đóng học phí; thủ tục xét duyệt đơn giản, không cần tài sản đảm bảo, không cần chứng minh thu nhập với hạn mức lên đến một tỷ đồng, phê duyệt hồ sơ trực tuyến tiện lợi, nhanh chóng.

Trong khuôn khổ hợp tác được ký kết, Ngân hàng Shinhan cũng sẽ phối hợp cung cấp các dịch vụ ngân hàng ưu đãi dành riêng cho giáo viên, học sinh và nhân viên của Trường CIS Lào Cai như: thẻ tín dụng, gói cho vay dành cho giáo viên... Song song đó, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các hoạt động marketing để thúc đẩy phát triển những sản phẩm/dịch vụ này.

Sự kiện ký kết hợp tác lần này đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả giữa Ngân hàng Shinhan và CIS Lào Cai, cũng như thể hiện cam kết khai thác tối ưu tiềm lực sẵn có của hai bên, nhằm mang đến quý phụ huynh những giá trị thiết thực thông qua nền giáo dục Canada cho học sinh bản địa và các sản phẩm/dịch vụ tài chính nổi bật từ Ngân hàng Shinhan.

Chia sẻ về sự kiện hợp tác chiến lược này, ông Trịnh Quang Khôi Nguyên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đầu tư Khôi Nguyên cho biết: “*Với hợp tác này, phụ huynh tại Lào Cai có thêm điều kiện để lựa chọn cho con em được thụ hưởng nền giáo dục chất lượng cao, chuẩn Canada ngay tại Lào Cai. Sự kiện lần này đánh dấu cho hành trình kết nối*

*bền vững, hợp tác cùng phát triển giữa Ngân hàng Shinhan và CIS Lào Cai trong thời gian tới, đồng thời, cam kết tận dụng nguồn lực sẵn có của cả hai bên nhằm hướng đến mục tiêu chấp cánh cho những tài năng trẻ hiếu học tại địa phương có cơ hội bình đẳng để trở thành những nhà lãnh đạo và công dân toàn cầu tương lai”.*

Ông Lee Han Byeol, Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan Việt Nam chia sẻ: *“Thành quả sau 3 năm đầu tiên hợp tác giữa Shinhan và CIS TP. HCM đã tạo tin tưởng mạnh mẽ cho chúng tôi tiếp tục đồng hành với Hội đồng quản trị KNI trên hành trình phụng sự giáo dục, hỗ trợ phụ huynh đặt nền móng vững chắc cho nhu cầu học tập ngày càng cao của thế hệ trẻ, góp phần vào sự phát triển ngành giáo dục ngoài công lập tại Việt Nam. Chắc chắn, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình này với sự tự tin và hợp tác hết mình cùng hướng tới sự phát triển bền vững giữa Ngân hàng Shinhan với CIS Lào Cai nói riêng và KNI Investment Holdings nói chung”.*

## **VỀ TRƯỜNG CIS LÀO CAI**

Trường quốc tế Canada - Lào Cai (CIS - Lào Cai) đã được Bộ Giáo dục Alberta (Canada) cho phép giảng dạy chương trình phổ thông chính thức của tỉnh bang và là trường hải ngoại thứ 18 của Alberta trên thế giới. Toàn bộ giảng viên người Canada của trường đều đáp ứng các tiêu chuẩn giảng dạy của Alberta – tỉnh có chất lượng giáo dục hàng đầu Canada. Theo đánh giá PISA 2018, điểm số môn Khoa học, Toán và Ngữ văn của học sinh Alberta đứng Top 10 trên thế giới. Các trường học ở Alberta đặc biệt tập trung vào việc giảng dạy các kỹ năng thực tế và tư duy phản biện cho học sinh ở mọi lứa tuổi.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Lào Cai với diện tích lên đến 100.000 m<sup>2</sup>, CIS Lào Cai sẽ mang đến cho học sinh những trải nghiệm học tập trong môi trường giáo dục hiện đại, theo tiêu chuẩn giáo dục của một trường học Canada.

CIS Lào Cai sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị, kinh nghiệm của Hệ thống Trường Quốc tế Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị cốt lõi là Cội nguồn và Chấp cánh. Cụ thể, CIS Lào Cai sẽ luôn tôn trọng những nguyên tắc, chuẩn mực hàng đầu trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc cho học sinh, đồng thời giới thiệu đến học sinh những giá trị và cơ hội học tập mới để các em khám phá thế giới hiện đại, nhân văn.

Để biết thêm các thông tin về Trường CIS Lào Cai, vui lòng truy cập:

Website: <https://cis-laocai.edu.vn/>

Facebook: <https://www.facebook.com/cislcvietnam>

## VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 29 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2020) và Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2021 và 2022) và Ngân hàng cũng vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á bốn lần liên tiếp (2019 – 2022), do tạp chí HR Asia trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: [www.facebook.com/Shinhanbankvn/](http://www.facebook.com/Shinhanbankvn/)

Instagram: <https://www.instagram.com/nganhangshinhan/>